

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LIÊN TRƯỜNG: THCS Giang Biên và THCS Lê Quý Đôn Chuyên đề: Ôn tập thi vào lớp 10 THPT

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ chuyên môn năm học 2023-2024, chiều ngày 15,16 tháng 5 năm 2024, trường THCS Giang Biên và THCS Lê Quý Đôn đã kết hợp tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn liên trường theo chuyên đề: **Ôn tập thi vào lớp 10 THPT**.

Tham gia buổi sinh hoạt chuyên môn gồm có: Đại diện Ban giám hiệu, các tổ trưởng chuyên môn và đội ngũ cán bộ giáo viên giảng dạy bộ môn Toán, Văn, Anh của hai nhà trường.

Các thành viên của hai nhà trường tiến hành dự giờ một tiết Toán, một tiết Ngữ văn và một tiết tiếng Anh do các đ/c giáo viên trường THCS Giang Biên thực hiện. Các tiết học diễn ra rất thành công với sự hướng dẫn nhiệt tình, hiệu quả của giáo viên và sự học tập tự giác, tích cực của học sinh, đặc biệt thể hiện sự đổi mới rõ nét về phương pháp giảng dạy, ôn tập.



Sau khi dự giờ, hai trường đã cùng trao đổi về kinh nghiệm, phương pháp dạy học và cách thức tổ chức ôn tập hiệu quả, trao đổi thảo luận những thắc mắc về chuyên môn, tập trung chia sẻ những kinh nghiệm, những giải pháp đã thực hiện nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Toán, Văn, Anh, qua đó, đúc rút ra những phương pháp hay, hiệu quả để cả hai trường cùng áp dụng trong thời gian tới.



Buổi sinh hoạt liên môn liên trường cũng đã tạo ra được những hiệu ứng tích cực giúp cho các giáo viên hai trường gắn kết hơn, thể hiện tinh thần sẻ chia, truyền cảm hứng cho đồng nghiệp.



Sinh hoạt chuyên môn liên trường là một hoạt động thiết thực thúc đẩy phong trào dạy tốt, học tốt, góp phần đổi mới Phương pháp dạy học, đồng thời còn là cơ hội cho giáo viên có điều kiện học hỏi, trao đổi chuyên môn với các trường bạn để có thể rút kinh nghiệm, áp dụng những phương pháp phù hợp nhằm phát huy tính sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong ôn tập thi vào lớp 10 THPT.

Xin chúc cho hoạt động chuyên môn của hai nhà trường ngày càng phát triển, chúc các con học sinh ôn tập và thi vào lớp 10 đạt kết quả cao!

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN